

Náo nức xuống đồng

Để bảo đảm hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, nông dân thành phố Thái Bình đang tập trung xuống đồng gieo cấy hết diện tích còn lại. Những ngày này, dư âm của tết Nguyên đán Kỷ Hợi vẫn còn trong câu chuyện, lời hỏi thăm, chúc tết của nông dân khi xuống đồng đầu xuân. Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc chia sẻ: Mặc dù vui tết, nhưng mỗi người dân chúng tôi đều ý thức việc gieo cấy đúng khung thời vụ là rất quan trọng, bảo đảm năng suất. Bởi vậy, vui xuân mới nhưng chúng tôi không quên xuống đồng sản xuất. Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy gần 1 mẫu ruộng với các giống lúa chất lượng cao. Tranh thủ các cơn được nghỉ, từ mùng 5 tết, ba mẹ con tôi đã ra đồng từ sáng sớm. 3 ngày nay, các cháu trở lại công ty nên tôi đổi công cho hàng xóm, phần đầu hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ.

Vụ xuân năm nay gia đình bà Phạm Thị Phụ, thôn Đông Hạ gieo cấy gần 6 sào ruộng bằng giống lúa Bắc thơm và TBR225. Bà Phụ cho biết: Mặc dù gia cảnh neo người, con cái đi làm ăn xa chỉ có một mình gieo cấy nhưng vụ xuân năm nay thời tiết thuận lợi nên gieo cấy cũng nhanh và đỡ vất vả. Trước khi bước vào gieo cấy lúa xuân, gia đình bà Phụ đã thực hiện xử lý hạt giống, làm đất cũng như vệ sinh đồng ruộng bảo đảm quy trình kỹ thuật được hướng dẫn. Những ngày này, bà đổi công cho những hộ xung quanh nên đã cấy xong 4 sào ruộng. Ông Hoàng Thế Quỳnh, Giám đốc Ban quản trị HTX DVNN xã Vũ Phúc cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân năm 2019, trước đó HTX đã thực hiện nạo vét hệ thống sông dẫn, các đầu khâu, đầu máng và tu sửa bảo dưỡng máy bơm nước tại 8 trạm bơm. Tổ chức cung ứng thuốc diệt chuột cho các thôn, phát động các thôn tổ chức đánh chuột đồng loạt trên



Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) gieo cấy lúa xuân.

truyền, vận động nông dân tranh thủ thời tiết lạnh, ẩm tập trung phương tiện, nhân lực xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Đến nay, toàn thành phố đã gieo cấy được trên 50% diện tích, phần đầu hoàn thành gieo cấy trước ngày 25/2, bảo đảm lúa trở an toàn vào tiết lập hạ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho gieo cấy, các HTX DVNN tổ chức điều tiết nước, quy vùng chủ động tưới, tiêu cho diện tích gieo thẳng, be bờ, giữ nước đối với diện tích lúa đã cấy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc như: bón thúc sớm ngay khi lúa bén rễ hồi xanh để cây lúa sinh trưởng, phát triển, đẻ nhánh tốt. Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và diệt trừ chuột hại, ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công và thuốc hóa học. Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chủ động, tích cực bám ruộng, bám đồng của bà con nông dân ngay từ những ngày đầu, hy vọng nông dân thành phố Thái Bình tiếp tục có một vụ xuân thắng lợi.

Đặc biệt, doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tiếp xúc với doanh nghiệp Việt Nam lớn, chính thống, có khả năng đáp ứng đơn hàng lớn qua con đường chính ngạch. Năm 2018, tổng sản lượng gạo Việt Nam xuất sang Trung Quốc gần 1,3 triệu tấn, trong đó 50% là gạo nếp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ đạo Tổng công ty Lương thực Việt Nam làm việc ngay với doanh nghiệp Trung Quốc về việc thu mua 100.000 tấn gạo.

▶ Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ thu mua 100.000 tấn gạo Việt Nam



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Đại diện phía Trung Quốc cho biết, đây chỉ là mức khởi đầu của năm 2019, việc nhập khẩu gạo chính ngạch từ Việt Nam sẽ thực hiện nhiều hơn nữa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số doanh nghiệp Trung Quốc đã thống nhất việc nhập khẩu ngay 100.000 tấn gạo nếp của Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, cá lóc, các loại hoa quả như khoai lang tím, sầu riêng cũng là những sản phẩm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn nhập khẩu từ Việt Nam. Đặc biệt, doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tiếp xúc với doanh nghiệp Việt Nam lớn, chính thống, có khả năng đáp ứng đơn hàng lớn qua con đường chính ngạch. Năm 2018, tổng sản lượng gạo Việt Nam xuất sang Trung Quốc gần 1,3 triệu tấn, trong đó 50% là gạo nếp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ đạo Tổng công ty Lương thực Việt Nam làm việc ngay với doanh nghiệp Trung Quốc về việc thu mua 100.000 tấn gạo. Trong bối cảnh giá lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đang đi xuống, ngoài việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, sắp tới sẽ có đoàn công tác trực tiếp sang Philippines để tìm đầu ra bền vững cho gạo Việt Nam.

ĐỨC DUNG

Kiến Xương Triển vọng phát triển trong các cụm công nghiệp

Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua huyện Kiến Xương đã tích cực thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN), nâng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Ông Vũ Quốc Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển CCN huyện cho biết: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển CCN, đến nay Kiến Xương có 7 CCN, trong đó CCN Vũ Ninh diện tích quy hoạch 40,67ha và CCN Thanh Tân diện tích quy hoạch 25ha giữ nguyên như trước. Điều chỉnh mở rộng 4 CCN gồm: CCN Vũ Quý từ 9,93ha lên 70ha; CCN Hồng Thái từ 11ha lên 50ha, CCN Minh Tân từ 25ha lên 50ha, CCN Cồn Nhất 50ha và thành lập mới CCN Trung Nê 50ha. Trong đó, CCN Vũ Ninh tỷ lệ lấp đầy đạt trên 95% với 8 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh có tổng mức đầu tư 1.225 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 7.563 lao động. Hiện tại đã có 5.255 lao động đang làm việc trong các nhà máy như nhà máy may Sơn Hà của Công ty TNHH Sơn Hà với diện tích thuê đất 9,74ha, tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng, thu hút 1.900 lao động; dự án nhà máy sản xuất nước sạch của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long với diện



Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

tích thuê đất 0,785ha có tổng mức đầu tư 51 tỷ đồng, có 25 lao động; dự án nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Phúc Kiến với diện tích thuê đất 2,75ha, tổng mức đầu tư 122,3 tỷ đồng, có 130 lao động; dự án nhà máy may công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng

thể thao (MXP) với diện tích thuê 9,104ha, tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng, hiện đã có 3.200 lao động đang làm việc trong nhà máy. Ngoài ra, 3 dự án đã hoàn thành công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 251,7 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 353 công nhân.

Đây không chỉ là CCN phát triển ổn định mà còn đang thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn tiếp tục về đầu tư với đa dạng ngành nghề như dự án nhà máy kéo sợi OE của Công ty TNHH Logitex có tổng mức đầu tư gần 87 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 102 lao động; dự án nhà máy sản xuất động

cơ điện và quạt điện li tâm của Công ty TNHH Cơ khí Tam Long với diện tích thuê đất dự kiến 3,04ha, tổng mức đầu tư 132,6 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 200 lao động. Ông Vũ Quốc Nam cho biết thêm: Điểm mới trong phát triển CCN Vũ Ninh là đã thực hiện thành công chương trình xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống giao thông. Trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn ngân sách, huyện đã có chủ trương huy động xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào CCN cùng đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng đường trục chính số 3, đường nội bộ số 2. Vì thế đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của các doanh nghiệp trong CCN. Ông Phạm Hồng Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mai Phương Vy cho biết: Kiến Xương có nguồn lao động dồi dào, thuận tiện về hệ thống giao thông nên chúng tôi đã đầu tư nhà máy kéo sợi về địa bàn. Nhờ có sự giúp đỡ của huyện, tiến độ thi công công trình khá nhanh. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động doanh nghiệp sẽ tạo việc làm cho khoảng 300 lao động. Mặc dù nhà máy chưa đi vào hoạt động song doanh nghiệp đã cùng với các doanh nghiệp khác đầu tư xây dựng tuyến đường số 2 và số 3 để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhu cầu đi lại của người dân nơi đây. Ở một số CCN khác, tình hình sản xuất, kinh doanh cũng tương đối ổn định. Điển hình như 4 nhà

máy của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái; cơ sở dệt bao bì PP của chủ cơ sở Trần Quốc Túy; cơ sở in may Thủy Chung tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở CCN Thanh Tân. Hay ở CCN Vũ Quý mở rộng đã lấp đầy gần 10ha với 4 dự án, tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 1.500 lao động. Cụ thể: Công ty Long Hành Thiên Hạ chuyên về sản xuất gia công giấy da, thu hút khoảng 2.800 lao động, hiện đã có khoảng 1.200 lao động đang làm việc; nhà máy lắp ráp bếp ga, chiết nạp gas của Công ty TNHH Hưng Long với diện tích thuê đất 1,35ha, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, có 47 lao động; dự án nhà máy kết cấu các loại thiết bị bê tông cốt thép đúc sẵn thành móng dầm trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Công ty BUSADCO với diện tích thuê đất 2,1ha, tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng, có 90 lao động... Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật trong các CCN ở Kiến Xương hiện nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Hiện tại mới có 2 CCN có nhà đầu tư hạ tầng là CCN Vũ Quý và CCN Trung Nê. Đây cũng là một trong những khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư về địa bàn. Vì thế, Kiến Xương rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh để huyện thực hiện các bước trong quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở, động lực thu hút đầu tư vào các CCN.

THU THỦY

Công ty Điện lực Thái Bình Cấp điện ổn định phục vụ sản xuất

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy trên 78.300ha. Để chủ động nguồn điện phục vụ tưới, tiêu, Công ty Điện lực Thái Bình đã xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm nước phục vụ gieo cấy lúa xuân. Ông Lê Bá Quyền, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ tưới, tiêu trong sản xuất vụ xuân, Công ty đã chủ động xây dựng phương án cấp điện cho tất cả các trạm bơm,

đặc biệt là các trạm bơm có công suất lớn tại các huyện, thành phố. Đến thời điểm này ưu tiên cấp điện trước hết cho các trạm bơm phục vụ lấy nước gieo cấy lúa xuân. Đồng thời, căn cứ lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của địa phương để lập phương án cung ứng điện một cách an toàn, liên tục và bảo đảm chất lượng trong từng giai đoạn sản xuất vụ xuân cụ thể. Yêu cầu điện lực các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện, kiểm tra, xử

lý các vị trí lều, vệ sinh, bảo dưỡng sứ điện, các điểm tiếp xúc dây dẫn lưới điện tại trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm. Trong các đợt lấy nước, ngành điện sẽ duy trì vận hành bảo đảm đủ điện áp cho các trạm bơm công suất lớn hoạt động. Không cắt điện sửa chữa đối với khu vực lưới điện cấp điện cho trạm bơm. Để bảo đảm vận hành hệ thống lưới điện ổn định, an toàn, vừa qua, được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, một số đường dây trung thế và các trạm biến áp trung gian

đã được cải tạo, nâng dung lượng góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho khách hàng. Trong đó, thực hiện tốt công tác sửa chữa, ngành điện đã triển khai thí nghiệm định kỳ 1.341 máy biến áp. Thay mới tiếp địa đường dây trung thế 8.607 bộ và tiếp địa đường dây hạ thế 5.995 bộ. Do chủ động thí nghiệm định kỳ sớm đã kịp thời phát hiện và xử lý những khiếm khuyết có nguy cơ xảy ra sự cố khi nguồn điện quá tải với 38 máy biến áp, thay mới 8 máy biến áp đồng thời xử lý 1.072 điểm tiếp xúc không đạt yêu cầu... Công ty chỉ đạo Phòng Kỹ thuật phối hợp với Đội quản lý vận hành lưới điện kiểm tra, lập phương án xử lý tồn tại trên lưới điện như: lắp đặt hệ thống không chế điện áp ra cấp cho phụ

tải 1 chiều tại trạm 110kV Quỳnh Phụ và tủ nạp số 2 trạm 110kV Long Bối, Vũ Thư. Xử lý tạm thời 31 vị trí sử dụng cột bê tông ly tâm có mặt bích han rỉ nặng, đe dọa sự cố. Lắp đặt điện trở chống cộng hưởng từ cho thanh cái 35kV trạm 110kV Long Bối. Công ty còn cải tạo đường dây trung thế và xây dựng mới 66,21km; cây trạm biến áp chống quá tải 80 trạm biến áp, công suất 14.400kVA; nâng công suất 137 trạm biến áp, công suất 47.851kVA. Cải tạo chuyển nấc 53 trạm biến áp, công suất 12.420kVA. Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cho lắp đặt thêm máy biến áp T2-25MVA tại trạm 110kV Quỳnh Phụ và trạm 110kV Kiến Xương... Tổ chức nhân lực trực xử lý sự cố, chủ động các loại vật

tư, thiết bị khi có sự cố xảy ra, thiết hành khác phục với thời gian nhanh nhất. Điện lực các huyện, thành phố kiểm tra tình hình mang tải của các máy biến áp tiêu thụ để có kế hoạch luân chuyển cho phù hợp, tránh

quá tải, bảo đảm nguồn điện phục vụ bơm nước cho sản xuất vụ xuân.

MẠNH THẮNG



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra trạm biến áp, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.